



Số: 45 /KDT-TCKT  
V/v: Giải trình và CBTT

Hà nội, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng Khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 20/4/2020, Công ty cổ phần đầu tư phát triển gas Đô thị (MCK: PCG) nhận được thông báo số 340/TB-SGDHN của Sở GDCK Hà Nội. Theo đó, cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 20/04/2020 do Lợi nhuận sau thuế năm 2018, năm 2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019 của Công ty là số âm.

Cùng ngày 20/04/2020, Công ty nhận được công văn số 537/SGDHN-QLNY ngày 16/04/2020 của Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình và công bố thông tin nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát, đưa ra phương án khắc phục.

Về vấn đề này Công ty cổ phần đầu tư phát triển gas Đô thị xin được giải trình nguyên nhân cũng như đưa ra các giải pháp khắc phục như sau:

- Công ty hoạt động kinh doanh trên hai lĩnh vực chính là kinh doanh LPG và xây lắp hệ thống gas trung tâm cho các khu đô thị. Tuy nhiên, cả hai mảng kinh doanh này trong hai năm vừa qua đều gặp rất nhiều khó khăn do: Giá LPG biến động liên tục, thị trường cạnh tranh khốc liệt dẫn đến tình trạng Công ty bị giảm sản lượng hàng bán. Bên cạnh đó, công ty không ký được hợp đồng mới về việc xây lắp hệ thống Gas trung tâm cho các khu đô thị, do chủ đầu tư không đầu tư hệ thống gas trung tâm.
- Chính vì vậy năm 2019, Ban giám đốc đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm là: đánh giá lại các dự án đang dừng thi công, các khoản công nợ phải thu, cố gắng thu hồi các khoản nợ xấu, đánh giá lại hàng tồn kho, giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng và đánh giá lại thị trường để tìm hướng đi phù hợp cho Công ty trong những năm tới. Vì thế, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không tốt.
- Năm 2020, Công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực truyền thống như kinh doanh LPG, xây lắp hệ thống gas trung tâm, nhưng đối tượng khách hàng đã được chuyển hướng sang phân khúc mới: Thay vì cung cấp LPG cho các đơn vị trung gian là các trạm chiết thì Công ty sẽ đẩy mạnh sang các khách hàng là nhà máy, các khách hàng tại khu công nghiệp, vì đây chính là người tiêu dùng cuối cùng... để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Bên cạnh đó, thay vì tập trung phát triển khách hàng là chủ đầu tư các khu đô thị để xây lắp/đầu tư hệ thống gas trung tâm tại các khu chung cư, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển, hợp tác đầu tư với chủ đầu tư các khu Công nghiệp để cung cấp khí cho các nhà máy, các khách hàng tại khu công nghiệp.



- Từ việc đánh giá thị trường Việt Nam, Ban giám đốc đã tìm hướng đi mới cho Công ty trong năm 2020 như: Không chỉ kinh doanh đơn thuần LPG, Công ty sẽ kinh doanh các loại khí khác như LNG, CNG để khách hàng có thêm sự lựa chọn. Ban giám đốc cũng đã nghiên cứu để Công ty có thể đầu tư và kinh doanh các loại năng lượng khác: điện mặt trời áp mái, năng lượng sinh khối.....là cơ hội kinh doanh mới cho Công ty.

GAS CITY cam kết nội dung nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về nội dung giải trình nêu trên.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu KT,VT, DTH01.

